
 
ชมรมโรงเรียนเอกชนเขตพิเศษสงขลา 
 

ความเป็นมาของชมรม 
 ชมรมโรงเรียนเอกชนเขตพิเศษสงขลาได้ก่อต้ังขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๘ มีการรวมกลุ่มกันท างานแบบไม่เป็นทางการภายใต้
การน าของ นายดุลยรัตน์  บูยูโส๊ะ ผู้บริหารโรงเรียนมิฟตาฮุดดีน(บ้านพลีใต้) โดยเบื้องต้นได้มีการนัดกันดื่มกาแฟและร่วมกันหารือ 
ปัญหาการศึกษาที่เกิดขึ้นในระบบการศึกษาในยุคปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวคือการปฏิรูปการศึกษาอย่างแท้จริง 
เบื้องต้นก็ได้มีการพยายามลองผิดลองถูกในการหานวัตกรรมใหม่ๆไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาของแต่ละโรงเรียน 
 ในปี พ.ศ.๒๕๖๐ จากการท างานแบบไม่เป็นทางการแต่สังคมการศึกษาในพ้ืนที่ได้มีการพัฒนาขึ้นในทิศทางที่ดีจนสามารถ
ท าให้ทางหน่วยงานภาครัฐอยากจะมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมบ้าง เนื่องจากชมรมไม่ใช่องค์กรประเภทนิติบุคคล ทางชมรมจึง
ได้ร่วมมือกับเทศบาลต าบลนาทวีนอกในการท ากิจกรรมและให้ทางเทศบาลเป็นหน่วยงานทางราชการที่รับรองว่าชมรมมีอยู่จริง โดย
ปัจจุบันมี นายดุลยรัตน์  บูยูโส๊ะ เป็นประธานชมรม และมีโรงเรียนสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกจ านวน ๕๔ โรงเรียน (เป็นโรงเรียนใน
เขตพ้ืนที่พิเศษ ๕ อ าเภอ) 
 

เกี่ยวกับโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปี 
๒๕๖๐ 

ชมรมโรงเรียนเอกชนเขตพิเศษสงขลาได้รับสนับสนุน งบประมาณโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม
ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปี ๒๕๖๐ จ านวน ๒๕๐,๐๐๐  บาท   (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  
โดยใช้ชื่อโครงการว่า   สัมมนาบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือก้าวทันสู่การพัฒนายุค ๔.๐ โดยมีการด าเนินกิจกรรมหลักๆอยู่ ๒ 
กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาเรื่อง ระบบการจัดการศึกษาแบบเปิด
ชั้นเรียน Open Approach และ วิธีการ Lesson study เน้นระดับประถมศึกษา ด าเนินการ ณ โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้)  
ต าบลนาทวี  อ าเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา  



กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมสัมมนาครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาเรื่อง การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบประเทศ
ฟินแลนด์ (Montessori) เน้นระดับอนุบาล ด าเนินการ ณ โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้)  ต าบลนาทวี  อ าเภอนาทวี  จังหวัด
สงขลา ตลอดจนลงนิเทศติดตามการน าไปใช้ในโรงเรียนที่ร่วมโครงการ  

 
 

หลักการและเหตุผล 
  จากผลการประเมินการจัดการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน พบว่า ระบบการศึกษาของไทยประสบปัญหาหลาย
ประการ รวมถึงการจัดการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประสบปัญหาส าคัญคือ ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  
ทางชมรมโรงเรียนเอกชนเขตพิเศษสงขลา ได้ท าการรวบรวม ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ พบว่า สาเหตุหลัก
เกิดจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ยังเน้นระบบท่องจ ามากกว่าการให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ และแสดงออกในทางวิชาการ 
และบุคลากรทางการศึกษายังขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระบบการจัดการศึกษาในศตวรรษที่๒๑ 

รัฐบาลมีนโนบายที่จะปฏิรูประบบการศึกษา ยุค ๔.๐ เพ่ือให้สอดรับกับนโยบายดังกล่าวของทางรัฐบาล ชมรมโรงเรียน
เอกชนเขตพิเศษสงขลา จึงจัดท าโครงการจัดสัมมนาบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระบบการจัด
การศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา  ยกระดับการศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษจังหวัดสงขลาให้ทันสมัย มากขึ้น 
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน และพัฒนาต้นแบบในการปฏิรูประบบการจัด
การศึกษาให้กับพ้ืนที่อื่น 
 

รูปแบบกิจกรรม 
  แบบการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เน้นเพ่ือการน าไปใช้จริง ทางชมรมจึงไม่เน้นปริมาณผู้เข้าร่วมกิจกรรมใช้ระบบสมัครใจ
เข้าร่วม แต่เนื่องจากทั้ง ๒ กิจกรรมสอดคล้องกับกระแสในยุคปัจจุบันและได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรท่ีมีความช านาญส่งผล
ให้มีบุคลากรสนใจเข้าร่วมเกินเป้าที่ทางชมรมได้ก าหนดไว้ 
 กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาเรื่อง ระบบการจัดการศึกษาแบบเปิด
ชั้นเรียน Open Approach และ วิธีการ Lesson study   ได้ ดร.เกษม เปรมประยูร รองคณบดีศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณและคณะ 
มาด าเนินการอบรม 
 กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมสัมมนาครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาเรื่อง การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบประเทศ
ฟินแลนด์ (Montessori) ได้ อาจารย์ บุญมา อีแวน มาด าเนินการอบรม  



ผลผลิตของกิจกรรม 
  จากการด าเนินกิจกรรมในครั้งนี้สามารถเห็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนที่พยายามจะเปลี่ยนรูปแบบการจัดการการ
เรียนรู้ให้กับนักเรียนให้ได้ผลสัมฤทธ์ิสูงสุดโดยการน าหลักการเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Child Center)มาใช้อย่างจริงจัง จึงท าให้
เกิดนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมากมาย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนวัตกรรมที่ครูได้คิดขึ้นมาเองโดยน าหลักการที่ได้จากการอบรมสัมมนามา
ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทของแต่ละพ้ืนที่ แต่ละบุคคลไป 
 นวัตกรรมที่น ามาใช้คือการเปิดชั้นเรียน (Open Class) ส่งผลให้มีการเรียนรู้ร่วมกันและสะท้อนผลต่อยอดไปยังการหา
วิธีการการเรียนรู้ที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆ อีกนวัตกรรมที่เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนคือ การน าแนวคิดการจัดการศึกษาระบบ 
Montessori มาปรับใช้ในระดับอนุบาล หลักการคือเรียนรู้จากการเล่นไม่เน้นการเขียนอ่าน ท าให้เด็กๆเรียนรู้เหมาะสมกับวัย มี
ความสุขและอยากมาโรงเรียนทุกวัน ซึ่งสามารถเป็นตัวชี้วัดได้ว่าการจัดการศึกษาแนวนี้คือทิศทางที่ถูกต้องสมควรจะพัฒนาต่อยอด
ต่อไป 
 

ภาพกิจกรรมที่ ๑ 

 
 เปิดการสัมมนาโดย นายหั้ว  ศรีสุด ผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาเอกชนอ าเภอนาทวี 
 
 



 
 

   

 
 
 
  



 
 
 
ภาพกิจกรรมที่ ๒ 

  



 
พิธีเปิดการสัมมนาโดย นายธเนศ  ล่องนาวา  นายกเทศมนตรีต าบลนาทวีนอก 



 



 



 





 
 ลองท าแล้วน าไปใช้จัดการเรียนรู้ที่โรงเรียน 
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ความรูส้กึทีป่ระทับใจทีไ่ด้รว่มโครงการนี้กับทาง ศอ.บต. และไดผ้า่นการคดัเลอืกเปน็ CSO ดเีดน่ 
 

 จากกลุ่มคนเล็กๆที่กล้าคิดกล้าท าและกล้าตัดสินใจในการที่จะร่วมแก้ปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านกระบวนการ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยมิติการให้การศึกษาที่ถูกต้อง เหมาะสมและยั่งยืน กลุ่มคนที่เห็นว่านโยบายทางภาครัฐในด้านการปฎิ
รูปการศึกษาในพ้ืนที่ยังมีปัญหาอยู่เยอะเพราะไม่ได้น าหลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”มาใช้อย่างแท้จริง ๑๕ ปี กับรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ ๑๕ คน คงจะหาแนวทางที่ชัดเจนจากภาครัฐยาก  
 ระบบการศึกษาที่มันยังบูดๆเบี้ยวๆคงไม่สามารถจะผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีความพร้อมออกสู่สังคมได้ ซึ่งมันจะส่งผลให้
สังคมบูดๆเบี้ยวๆตามไปด้วย จากการที่ทางชมรมสะท้อนปัญหานี้สู่ภาครัฐ สะท้อนปัญหาและข้อเท็จจริงส่งผลให้ทางชมรมไม่เคย
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐในการขับเคลื่อนแนวคิดหรือกิจกรรมเลย จนได้มาเจอกับโครงการนี้ของทาง ศอ.บต. และมี
โอกาสผ่านการพิจารณางบสนับสนุน ทางชมรมเริ่มที่จะเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ขึ้นมาทันทีท าให้มีก าลังใจในการที่จะร่วมแก้ปัญหา
สังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกแรง ถึงจะเกิดผลไม่มากในเบื้องต้นก็หวังว่าจะเห็นผลสัมฤทธิ์ในอนาคตอันใกล้นี้  
 สังคมการศึกษาในปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการแข่งขันท าให้ความเป็นจิตสาธารณะมันขาดหายไป คงไม่ต้องโทษใครว่าท าไม
สังคมแห่งการเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน สังคมแห่งการช่วยเหลือกันมันลดน้อยลงจนแทบจะหาไม่เจอ ทางชมรมโรงเรียนเอกชนเขต
พิเศษสงขลาขอคิดนอกกรอบทางการศึกษาโดยยึดแนวทางที่จะท าสังคมการแข่งขันทางการศึกษามาเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันทาง
การศึกษา เพื่อจะเป็นการขับเคลื่อนความสันติสุขในพื้นที่ชายแดนใต้อีกแนวทางนึงเคียงคู่กับทาง ศอ.บต.ตลอดไป 
 
 
 

นายดุลยรัตน์  บูยูโส๊ะ 
ประธานชมรมโรงเรียนเอกชนเขตพิเศษสงขลา 


